

**Phòng khám Đa khoa Hồng Cường** xây dựng quy trình khám chữa bệnh khoa học cùng trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

**<https://vnexpress.net/trang-thiet-bi-hien-dai-tai-phong-kham-da-khoa-hong-cuong-4777081.html>**



## **GIỚI THIỆU PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA TP HỒ CHÍ MINH CÓ DỊCH VỤ TỐT, CHUYÊN NGHIỆP**

Với tiêu chí hoạt động “Nỗ lực để nâng cao sức khỏe bệnh nhân”, Phòng khám Đa khoa Hồng Cường ở địa chỉ 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng trở thành phòng khám phụ khoa TP Hồ Chí Minh có dịch vụ tốt, chuyên nghiệp, giá cả bình dân hợp lý đang được nhiều người dân rỉ tai nhau.

Tại Phòng khám Hồng Cường, một số hạng mục phụ khoa được ưu tiên thực hiện như là: Khám và điều trị các bệnh phụ khoa phổ biến như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, bệnh kinh nguyệt, khí hư bất thường,...; soi cổ tử cung; tầm soát ung thư cổ tử cung; khám thai; cấy – tháo que tránh thai; phá thai bằng thuốc cho thai đến hết 7 tuần tuổi, chích áp-xe tăng sinh môn; thực hiện siêu âm thai, siêu âm tiết niệu; xét nghiệm máu,

xét nghiệm nước tiểu chẩn đoán các bệnh lây qua đường tình dục (bệnh xã hội) như: bệnh lậu, giang mai, sùi mào gà, vi nấm, Trichomonas...

Đa Khoa Hồng Cường mang đến một dịch vụ khám chữa phụ khoa nhanh chóng, khoa học, kín đáo,... giúp cho phần lớn bệnh nhân khi đến đây đều đạt được sự thoải mái nhất định. Khi đó:

Cơ sở vật chất tại phòng khám được thiết kế với không gian thoáng mát, rộng rãi, công tác vệ sinh khử trùng luôn được đảm bảo mỗi ngày, bệnh nhân không cảm nhận được mùi bệnh viện. Đặc biệt là không gian khám khép kín với tính riêng tư cao chỉ với “1 bệnh nhân – 1 bác sĩ”, những người chưa đến lượt khám sẽ ngồi phía ngoài, không tập trung đông đúc, chính vì điều này mà bạn sẽ được thoải mái và đỡ e ngại hơn.

Môi trường khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế với cơ sở hạ tầng khang trang, thoáng mát. Từ phòng chờ, phòng khám, đến phòng tiểu phẫu, phòng xét nghiệm... đều được trang bị tiện nghi đầy đủ, vô trùng, đảm bảo an toàn trong suốt quy trình thăm khám bệnh.

Trang thiết bị, máy móc y tế như máy xét nghiệm tự động, máy nội soi, máy siêu âm 2D, 3D, máy hỗ trợ điều trị... được đầu tư tân tiến, nhập khẩu từ các quốc gia có nền y học phát triển trên thế giới.

Người bệnh khi đến với phòng khám sẽ được đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc chu đáo, chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân mọi tình huống. Song song, thông tin cá nhân của người bệnh cùng hồ sơ bệnh án sẽ được phòng khám bảo mật, bảo đảm quyền riêng tư của người bệnh.

Phòng khám tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Y tế, luôn niêm yết công khai các khoản chi phí, có trao đổi cụ thể với người bệnh và không để phát sinh chi phí so với báo giá ban đầu.



## **CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH PHỤ KHOA TẠI PHÒNG KHÁM HỒNG CƯỜNG CÓ SỰ HỢP LÝ, BÌNH DÂN**

Phòng khám Đa khoa Hồng Cường không chỉ mang đến quý bệnh nhân những trải nghiệm dịch vụ khám chữa phụ khoa uy tín, hiệu quả cao mà về vấn đề chi phí, phòng khám cũng đưa ra mức giá bình dân và hợp lý, phù hợp với điều kiện tài chính của đại đa số người dân.

Các hạng mục thăm khám, xét nghiệm, điều trị bệnh phụ khoa luôn nằm trong mức giá quy định của Sở Y Tế và có bảng giá niêm yết rõ ràng, công khai. Sẵn sàng xuất hóa đơn có mộc đỏ minh bạch khi bệnh nhân có yêu cầu để dễ dàng đối chiếu.

Bên cạnh đó, trước khi tiến hành điều trị, bác sĩ sẽ thông báo, trao đổi rõ ràng để người bệnh nắm rõ về tất cả các khoản chi phí. Có thể an tâm chữa bệnh sẽ không có thêm bất kỳ khoản phí phát sinh nào trong quá trình điều trị, bệnh nhân đăng ký khám ngoài giờ mức giá cũng không thay đổi.

**Đại diện phòng khám Hồng Cường nhấn mạnh:** “Mặc dù phòng khám chúng tôi luôn được đánh giá cao về dịch vụ y tế chất lượng, thế nhưng đội ngũ nhân lực tại đây

cũng không ngừng học hỏi để chuẩn hóa dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Mọi thông tin hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sẽ được phòng khám cam kết bảo mật để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc cá nhân của họ”.

## **PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG**

**+ Địa chỉ:** 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM

**+ Thời gian làm việc:** Từ 8h - 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết)

**+ Website:** <https://dakhoahongcuong.com.vn/>

**+ Hotline:** 028 3863 9888 (Tư vấn miễn phí)